
หลักฐานกิจกรรมท่ีแสดงถึงความพยายามท่ีจะปรับปรุงการบริหารงาน และความคิดริเริ่มสรางสรรคของ

กลุม (ขอ 3, 4) สรุปมาจากรายงานการประชุม 

การปรับปรุงบริหารงานใหมีความโปรงใสมากข้ึน จากการประชุมท่ีผานมา เราพิจารณาเรื่องท่ีเรา

ตองการตรวจสอบ ซ่ึงชวงแรกจะเลือกโครงการหรือการกอสรางท่ีมีราคาสูง กําหนดกอนวาสูงเกิน 1 ลานบาท 

โดยจะเริ่มตรวจสอบการกอสรางตึกกายภาพบําบัดเปนเรื่องแรก 

นอกจากนี้ยังมีโครงการจัดใหเจาหนาท่ีโรงพยาบาลนภาลัย และบุคคลภายนอกสงขอสงสัยหรือขอ

รองเรียนเก่ียวกับการบริหารงานในเรื่องตางๆ ผานgoogle form แตตองตั้งหัวขอในแบบสอบถาม แลวให

คณะกรรมการชุดใหญอนุมัติกอน 



รายงานการประชุม 

คณะกรรมการกลุมตรวจสอบการบริหารโปรงใส โรงพยาบาลนภาลัย 

วันอังคารท่ี ๒๗  สิงหาคม ๒๕๖๒  เวลา ๑๔.๐๐ น. 

---------------------------- 

ผูเขารวมประชุม   1. น.ส.กนกพร    ฉัตรสิริเจริญกุล    ทันตแพทยชํานาญการพิเศษ 

     2. น.ส.อรัญญา   สาวสวรรค     นักวางแผนนโยบายและแผนปฏิบัติการ 

              3. น.ส.สุจิตรา     กิตติหัช        พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ 

   4. นางลักขณา    ผองพุทธ       พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ 

   5. น.ส.ณัฐวรรณ  เล็กเจริญ      นักกายภาพบําบัดชํานาญการ 

ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องท่ีประธานแจงใหทราบ 

-  เรื่องขอบเขต หนาท่ีของคณะกรรมการ 

-  ระเบียบ ขอกําหนดของคณะกรรมการ 

ระเบียบวาระท่ี ๒ รับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีแลว 

ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่องอ่ืน ๆ 

กนกพร : เนื่องจากไดปรึกษากับคณะท่ีปรึกษาคือคุณสุรศักดิ์ ไดทราบวาการทํางานของ

คณะกรรมการนีเ้ปนการตอบสนองการทํา ITA EB.19 คือ หนวยงานมีการรวมกลุมของเจาหนาท่ี เพ่ือการ

บริหารงานท่ีโปรงใส ซ่ึงเปนการรวมกลุมของเจาหนาท่ีของโรงพยาบาลจากหนวยงานตาง  ๆ ซ่ึงมีความ

จําเปนตองตรวจสอบระบบ โครงการ การดําเนินงานตาง ๆ ท่ีอาจจะมีความคลุมเครือ ไมชัดเจน แตในเรื่อง

บางเรื่องอาจมีความเปราะบาง ขอใหคณะกรรมการระมัดระวังความขัดแยงท่ีอาจเกิดข้ึนได ระหวางยังไมมี

ขอสรุปของการตรวจสอบในเรื่องนั้น ๆ 

ลัคนา : อยากทราบถึงขอบเขตวาเราจะทําไดระดับใด อาทิเชน หากสงสัยการทํางานขอบระบบใด

ระบบหนึ่ง แลวจะตรวจสอบไดละเอียดขนาดใด และอํานาจหนาท่ีจะแกอะไรไดหรือไม 

ท่ีประชุมมีมติวา  
 คงจะตองขอตรวจสอบจากหัวหนาหนวยงานหรือเจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบ แลวรายงานใหหัวหนา

หนวยงาน หรือผูอํานวยการโรงพยาบาลทราบ คณะกรรมการไมมีอํานาจท่ีจะตัดสินใจหรือแกไขเรื่องดังกลาว 
สุจิตรา : ควรกําหนดคราว ๆ ในระยะแรกท่ีทํางานกอนวาจะตรวจสอบเรื่องประเภทใด จํานวนเรื่องท่ี

จะตรวจสอบ  
ท่ีประชุมมีมติวา  

 สวนหนึ่งอาจจะเปนเรื่องท่ีเจาหนาท่ีโรงพยาบาล หรือบุคคลภายนอกไดแจงหรือรายงานผาน

คณะกรรมการทานตาง ๆ แลวนํามาเขาท่ีประชุม เพ่ือพิจารณาวาควรตรวจสอบเรื่องเหลานั้น เรื่องใดบาง 



ลัคนา : หากยังไมมีใครเสนอเรื่องใดมา เราอาจเขาตรวจสอบงานตาง ๆ ท่ีมีคาใชจายสูงท่ีมีความเสี่ยง

ท่ีจะเกิดความไมโปรงใสจากการทํางานได เชนการสรางตึก  โครงการท่ีใชเงินเกิน 1 ลานบาท ฯลฯ 

กนกพร : กําหนดนัดประชุมอีกประมาณ 3 เดือน  หากคณะกรรมการทานใดอยากเสนอเรื่องท่ีจะตรวจสอบ

หรือมีผูฝากเรื่องมาสามารถแจงกอนได หรือแจงในท่ีประชุมครั้งตอไปเพ่ือรวมพิจารณาวาจะนําเรื่องใด

ตรวจสอบ  

                                                                             นางลักขณา  ผองพุทธ    ผูบันทึก 

                                                                       น.ส.กนกพร  ฉัตรสิริเจริญกุล  ประธานกรรมการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ระเบียบวาระการประชุม 

คณะกรรมการตรวจสอบความโปรงใส โรงพยาบาลนภาลัย 

วันพุธท่ี ๑๘  ธันวาคม ๒๕๖๒  เวลา ๑๔.๐๐ น. 

ผูเขารวมประชุม    1. น.ส.กนกพร    ฉัตรสิริเจริญกุล    ทันตแพทยชํานาญการพิเศษ 

     2. น.ส.อรัญญา   สาวสวรรค     นักวางแผนนโยบายและแผนปฏิบัติการ 

              3. น.ส.สุจิตรา     กิตติหัช        พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ 

   4. นางลักขณา    ผองพุทธ       พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ 

   5. น.ส.ณัฐวรรณ  เล็กเจริญ      นักกายภาพบําบัดชํานาญการ 

ระเบียบวาระท่ี  ๑  เรื่องท่ีประธานแจงใหทราบ 

                           ไมมี 

ระเบียบวาระท่ี  ๒  รับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีแลว 

ระเบียบวาระท่ี  ๓  เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งท่ีแลว 

๑. เรื่องท่ีฝากคณะกรรมการตองการตรวจสอบหรือมีผูฝากมา คือเรื่องการกอสรางตึกกายภาพบําบัด  

ตองการทราบถึงงบประมาณ คาใชจาย ระยะเวลาการกอสราง โดยจะเชิญเจาหนาท่ีพัสดุ และ

คณะกรรมการการตรวจรับเขารวมใหรายละเอียดในการประชุมครั้งหนา 

ระเบียบวาระท่ี  ๔  เรื่องอ่ืน ๆ  

กนกพร : เนื่องจากตรวจสอบจากโรงพยาบาลอ่ืน และ สสอ.แลว ระยะหางของการประชุมของคณะกรรมการ 

มี ๒ ระยะ คือประชุม ทุก ๓ เดือน และทุก ๖ เดือน ตองการใหท่ีประชุมพิจารณาเลือกระยะเวลา หรือมีผูจะ

เสนอระยะเวลาอ่ืน 

มติท่ีประชุม : ประชุมทุก ๓ เดือน 

กนกพร : ขอหารือเรื่องขอบเขตหนาท่ี กฎระเบียบของคณะกรรมการชุดนี้ เนื่องจากไดปรึกษากับคุณสุรศักดิ์ 

เม่ือครั้งท่ีแลว ขอบเขตหนาท่ีเดิมคอนขางท่ีจะไมตรงกับจุดมุงหมายของคณะกรรมการชุดนี้ จึงตองการให

รวมกันทบทวนขอบเขตหนาท่ี กฎเกณฑของกรรมการชดุนี้อีกครั้งหนึ่ง 

มติท่ีประชุม : เสนอประธานรางขอบเขตหนาท่ี กฎเกณฑใหมมาพิจารณากันในการประชุมครั้งตอไป 

ลัคนา : เสนอวาคณะกรรมการเราควรมีกลองรับความคิดเห็นเพ่ือใหเจาหนาท่ีหรือบุคคลภายนอกสามารถ

แสดงความคิดเห็น หรือเสนอการตรวจสอบในเรื่องตาง ๆ ได นอกเหนือจากแจงกับคณะกรรมการ 

สุมานี : ควรจะมีการแจงใหตรวจสอบเรื่องตาง ๆ ผานออนไลนได โดยใชGoogle Form 

มติท่ีประชุม : ควรมีกลองรับความคิดเห็น หรือการสงขอมูลทางออนไลน แตตองทําหนังสือขออนุมัติจาก

ผูอํานวยการโรงพยาบาลกอน  และคิดขอความ หรือคําถามเพ่ือจะใสลงในGoogle Form ระยะแรกอาจจะตั้ง



กลองรับความคิดเห็นเพ่ือใหเจาหนาท่ีหรือบุคคลท่ีตองการแจงไดแจงขอมูลได แตขอมูลตาง ๆ ท่ีสงเขามา 

คณะกรรมการจะนําเขาการประชุม เพ่ือพิจารณาวาเรื่องใดควรไดรับการตรวจสอบตอไป 

 

 

                                                        นางลัคนา  ผองพุทธ    ผูบันทึก 

                                                           น.ส.กนกพร  ฉัตรสิริเจริญกุล  ประธานคณะกรรมการ 
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